

Cây Bulbophyllum Hoa Trắng

Tuần trước một bạn yêu lan ở Vancouver, Canada, gửi cho tôi một tấm ảnh và hỏi đây là cây Dendrobium gì?



Nhìn vào bông hoa và thân lá, tôi biết chắc rằng không phải là *Dendrobium* vì loài lan này thân lá hoàn toàn khác hẳn như hình bên cạnh, mà là một giống *Bulbophyllum* nào đó. Loài này có đặc điểm là không có thân, mà chỉ có những giả hành hình tròn hay trái lê mọc nối tiếp với nhau. Chùm hoa mọc từ đáy giả hành và hoa lại có chừng 2000 hình dáng khác nhau, nên khó lòng định danh trong khoảng khắc.

Phóng to bông hoa trong tấm ảnh để có thể so sánh và nhận diện. Trước hết chúng ta thấy giả hành của cây lan này hình tròn, 2 lá. Chùm hoa mọc từ dưới gốc, nhỏ và dài, hoa màu trắng.



Mới đầu tôi nghĩ rằng đó là *Bulbophyllum apodum* hay *Bulbophyllum luanii*, nhưng sau khi xem kỹ hình dáng chùm hoa và giả hành cũng như lá cây mới biết rằng không phải.

Rồi từ hôm đó trong tâm trí của tôi cứ hiện ra bông hoa trắng đó với câu hỏi đó là giống lan gì. Tôi nhớ mang máng là đã trong thấy cây lan này ở đâu ...

Sau bữa cơm chiều với tô canh chua đã vắng bóng từ ngày con vi rút Vũ Hán hoành hành. Tô canh chua vợ nấu này thật đầy đủ nào ngò om, bạc hà, đậu bắp và đem qua tôi đã đi vào một giấc ngủ vô cùng kỳ thú. Trong giấc điệp mơ màng, tôi thấy mình đang ở một rừng hoa muôn vàn hình dáng, màu sắc khác nhau.



Cổ nhượng con mắt lên, định thần coi cho rõ mặt hoa, nhưng chỉ thấy hình dáng chập chờn như ẩn như hiện. Nhưng chỉ thấy một vài chùm hoa trắng toát đong đưa trước mắt...

Sáng nay sau khi thưởng thức ly cà phê thơm phức mà ông bác sĩ chuyên môn về tim mạch khuyên nên từ bỏ, tôi thấy tinh thần sáng khoái có vẻ mình hẳn hơn, bèn mở máy điện toán dò tìm. Bỗng dung hai chữ *Bulbophyllum parviflorum* hiện ra trong trí, tôi vội vàng gõ 2 chữ này hỏi ông Google và tiếp theo vào mục lan rừng VN từ A-Z tìm hiểu.



88. *Bulbophyllum parviflorum C.S.P. Parish & Rchb. f. 1874**

Đồng danh: *Bulbophyllum thomsoni* Hook. f. 1889; *Phyllorchis parviflora* [Parish & Reich.f] Kuntze 1891; *Phyllorchis thomsonii* (Hook.f.) Kuntze.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan nhỏ, củ tròn và ngắn, lá 1 chiếc. Chùm hoa dài 15-18 cm, hoa to 4-5 mm, 15-25 chiếc, mọc thưa, nở vào mùa Thu.

Nơi mọc: Biên giới Việt Nam-Trung Hoa.



Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Xem hình ảnh đoán tên cây lan nhiều khi không lấy gì làm chính xác. Không biết cây lan hoa trắng ông bạn ở Vancouver hỏi có phải là cây *Bulbophyllum parviflorum* hay không, trường hợp này có thể tới 80-90% là đúng ngoại trừ chi tiết 1 lá và 2 lá nhưng chắc chắn 100% không phải là cây *Dendrobium*.

HLVN